

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยห้องที่ 1
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู”
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
“การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคม ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องที่ 1

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์

2. อาจารย์ ดร.ดวงฤดี พวงแสง

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน	สังกัด มหาวิทยาลัย
O1	การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดเล่าเรื่องราวของเด็กปฐมวัย	นางสาวสุภาภรณ์ เกลี้ยงกลม	ม.ทักษิณ
O2	การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครูกับการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพินานพิทยาสรรค์	นางสาวอานิตา สามะ	ม.ทักษิณ
O3	ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นิทานแบบเล่าไปวาดไป	นางสาวกัญรัตน์ ธรฤทธิ์ศรี	ม.ทักษิณ
O4	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบหมวกคิด 6 ใบ บูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2 เรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้	นางสาวดุสิตา ใจกว้าง	ม.ทักษิณ
O5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย โดยใช้ infographics ร่วมกับ Facebook สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	นางสาววาทีณี บัวบรรจง	มรภ.สงขลา
O6	การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครูกับการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5 Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพินานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล	นางสาวภัทรภรณ์ มานะกล้า	ม.ทักษิณ

ที่	ชื่อบทความวิจัย	ผู้นำเสนอ	สังกัดมหาวิทยาลัย
O7	การบูรณาการจรรยาบรรณวิชาชีพครูกับการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิคผังกราฟิกร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล	นายยามาล สารีผิน	ม.ทักษิณ
O8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ภูมิศาสตร์ น่าสนใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Teaching) ร่วมกับสื่อประสมด้วยโปรแกรม Scratch และแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา	นางสาวพัทธนันท์ กุลดำรงวิวัฒน์	มรภ.สงขลา
O9	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ	นางสาวปวารณสุข วรสมรรถ	ม.ทักษิณ
O10	การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ปะ และพับกระดาษ ผ่านการสอนแบบ On Demand	นางสาวเรวดี หละเทียม	ม.ทักษิณ
O11	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7-E Learning Cycle) ร่วมกับเทคนิคเกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	นายปรมินทร์ ชนะภัย	มรภ.สงขลา